



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากฐานอย ประเทศไทยเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

12 ธันวาคม 2567

### เปิดตัวโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า VinFast ในจังหวัดท่าติญ ประเทศเวียดนาม



ในวันที่ 8 ธันวาคม 2567 VinFast บริษัทรถยนต์ในเครือ Vingroup ได้เริ่มโครงการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจหุงอ้าง Vung Ang (เมือง กี่อัน จังหวัดท่าติญ) อย่างเป็นทางการ สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 36 เฮกตาร์ (225 ไร่) มีกำลังการผลิตระยะที่ 1 ที่ 300,000 คันต่อปี และสามารถเพิ่มเป็น 600,000 คันต่อปีในระยะต่อไป คาดว่า จะดำเนินการเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งจะเป็นการสร้างสถิติใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในเรื่องความรวดเร็วในการก่อสร้างและแล้วเสร็จของโรงงาน

ในระยะที่ 1 โรงงานจะลงทุนในการสร้างโรงงานการผลิตหลัก 3 แห่ง ได้แก่ โรงทาสี โรงงานเชื่อมตัวถัง และ โรงประกอบรถยนต์ ในอนาคต VinFast และพันธมิตรจะยังคงพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับเพิ่มเติมเพื่อจัดหาส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำหรับ VinFast รวมถึงการขยายตลาด VinFast และพันธมิตรมีนโยบายสร้างความร่วมมือที่น่าสนใจกับซัพพลายเออร์ เพื่อเชิญชวนการลงทุน ค้นหาพื้นที่จัดตั้งโรงงานในจังหวัดท่าติญ และมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของ VinFast ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนของเวียดนาม

โรงงาน VinFast ที่จังหวัดท่าติญ จะเน้นการผลิตรถยนต์ 2 รุ่น VF 3 และ VF 5 โดยมีส่วนประกอบหลัก เช่น โรงรถ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาจากโรงงาน VinFast ที่จังหวัดไฮฟอง (Hai Phong) ในขณะที่แบตเตอรี่รถยนต์บางส่วนจะได้รับการจัดหาจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่โดยตรงในเขตเศรษฐกิจหุงอ้าง รถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า VinFast ท่าติญ จะถูกจำหน่ายสู่ตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

นาย Vo Trong Hai ประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดท่าติญกล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า โครงการโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า VinFast ไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหุงอ้าง (Vung Ang) เท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดท่าติญอีกด้วย โดยจะเป็นปัจจัยผลักดันสำหรับจังหวัดท่าติญในการเพิ่มรายได้งบประมาณ สร้างงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงลึก

นาย Nguyen Viet Quang รองประธานและผู้อำนวยการของ Vingroup กล่าวว่า VinFast ได้กลายเป็นบริษัทรถยนต์อันดับ 1 ในเวียดนามด้วยจำนวนคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน อุปสงค์จากต่างประเทศก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างโรงงานในจังหวัดท่าติญ (Ha Tinh) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของ VinFast

นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรี ชื่นชม Vingroup ในการดำเนินวิสัยทัศน์การพัฒนาสีเขียวและยั่งยืน โดยระบุว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับโครงการที่จะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

(จาก <https://vneconomy.vn/>)

### ข้อคิดเห็น สคต

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย VinFast ได้กลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในตลาดเวียดนามมีจำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไว้วางใจและการสนับสนุนของลูกค้าเพิ่มขึ้น และความต้องการในตลาดต่างประเทศก็เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมในจังหวัดท่าติญจะสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับช่วงการพัฒนาที่สำคัญและก้าวกระโดด โดย VinFast แสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และประชาชนของจังหวัดท่าติญ โรงงานแห่งนี้จะเสร็จสิ้นการก่อสร้างและเปิดดำเนินการตามกำหนดการได้ในเร็วๆ นี้ โรงงาน VinFast ณ จังหวัดท่าติญ เป็นโรงงานแห่งที่ 5 ที่รองรับกิจกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ VinFast ที่สร้างขึ้นทั่วโลก ปัจจุบัน นอกเหนือจากโรงงานที่ดำเนินงานอยู่ในจังหวัด Hai Phong แล้ว VinFast กำลังสร้างโรงงานอีกสามแห่งในอินเดีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการโรงงานสองแห่งในอินเดียและอินโดนีเซียในปี 2568 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ผลิตและส่วนประกอบในประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในตลาดเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล แนวโน้มการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของเวียดนาม การขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังส่งผลต่อความต้องการสินค้าแบตเตอรี่อีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV มาในเวียดนาม